

Số: /BC -UBND

Trung Lương, ngày 30 tháng 10 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tình hình, kết quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 trên địa bàn xã Trung Lương

Thực hiện Công văn số 6995/UBND-NV ngày 28/10/2024 của UBND huyện Định Hoá về việc báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn năm 2024, Ủy ban nhân dân xã Trung Lương báo cáo về tình hình, kết quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 phương hướng nhiệm vụ năm 2025 cụ thể như sau:

#### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

##### 1. Tình hình chung

Trung Lương là xã miền núi nằm ở khu vực phía nam huyện Định Hoá, có đường danh giới tiếp giáp với 5 xã bạn, phía đông giáp xã Trung Hội, phía nam giáp xã Bộc Nhiêu, phía tây giáp xã Sơn Phú và Bình Yên, phía bắc giáp xã Đồng Thịnh, có tổng diện tích đất tự nhiên là 1374.12 ha, có trục đường tỉnh lộ 264 chạy qua, hệ thống giao thông nông thôn liên hoàn từ trung tâm xã đến các xóm, thuận tiện cho lưu thông phân phối, giao lưu hàng hoá với các địa phương trong vùng và đi lại của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân các dân tộc đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp.

Hiện nay trên địa bàn xã Trung Lương có 01 nhóm sinh hoạt công giáo tập trung là Giáo họ Quán Vuông với 55 người đăng ký sinh hoạt. ( trong đó có 7 người có HKTT tại xã Trung Lương, 04 người có HKTT tại xã Bình Yên, 44 người có HKTT tại xã Trung Hội) đăng ký sinh hoạt tập trung tại nhà ông Đào Văn Thế xóm Hoàng Tiến, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Người đại diện của nhóm là Ông Phạm Thành Luân; sinh năm 1963; dân tộc: Kinh, hộ khẩu thường trú: xóm Quán Vuông 2, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Nhóm Giáo họ Quán vuông được UBND xã Trung Lương cấp giấy chứng nhận sinh hoạt tập trung ngày 05/03/2024. Từ khi được cấp giấy chứng nhận sinh hoạt tập trung đến nay chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Việc sinh hoạt nhóm đảm bảo diễn ra theo quy định của pháp luật và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội.

##### 2. Kết quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

### ***2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo***

Công tác thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Các chính sách, pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo được thực hiện nghiêm túc. Thường xuyên nắm bắt tình hình, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các nhu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân về sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

Thường xuyên quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, trưởng các tổ chức chính trị xã hội về nội dung Luật tín ngưỡng, tôn giáo trong các cuộc họp, giao ban hằng tháng, để nắm rõ và triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ; pháp luật về di sản văn hóa; pháp luật về đất đai, xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; Thông tư số 04/2016/TT-BNV ngày 10/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo ;

### ***2.2. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo***

Nắm chắc tình hình hoạt động của điểm nhóm sinh hoạt Giáo họ Quán Vuông, bên cạnh đó nắm tình hình dư luận cộng đồng để kịp thời phát hiện các hoạt động truyền bá đạo trái phép, các hoạt động mê tín dị đoan. UBND xã thường xuyên quan tâm, nhắc nhở hoạt động sinh hoạt tôn giáo đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, tạo mối quan hệ gắn bó nhiều hơn giữa chính quyền địa phương và điểm nhóm sinh hoạt giáo họ Quán Vuông, phát huy củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đối với hoạt động tín ngưỡng bàcon nhân dân duy trì hoạt động tín ngưỡng truyền thống như thờ cúng tổ tiên, những người thân đã khuất

Ủy ban nhân dân xã phân công cho công chức Văn hoá – Xã hội phụ trách công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, hàng năm tham gia đầy đủ các hội nghị, chương trình tập huấn do cấp trên tổ chức. Thực hiện báo cáo kết quả định kỳ theo quy định.

### ***2.3. Công tác quản lý nhà nước đối với đất đai, xây dựng công trình sử dụng vào mục đích tín ngưỡng, tôn giáo***

Hiện nay trên địa bàn không có các công trình sử dụng vào mục đích tín ngưỡng, tôn giáo.

### ***2.4. Công tác nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động của các nhóm tự xưng tín ngưỡng, tôn giáo***

UBND xã phối hợp với công an xã và các lĩnh vực liên quan, trưởng xóm,

ban mặt trận xóm thường xuyên nắm chắc tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn, bên cạnh đó nắm tình hình dư luận cộng đồng trên địa bàn xã để kịp thời phát hiện các hoạt động truyền bá đạo trái phép, các hoạt động mê tín dị đoan. Trong năm 2024 trên địa bàn không phát hiện vụ việc liên quan đến truyền đạo trái phép hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo. Không có hoạt động của các nhóm tự xưng tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

### **3. Đánh giá chung**

Nhìn chung công tác tôn giáo trên địa bàn trong thời gian qua luôn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân nên tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Trên địa bàn không có hiện tượng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước cũng như các hoạt động của tà đạo.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO NĂM 2025**

Để công tác tôn giáo trên địa bàn được ổn định, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chức và nhân dân về công tác tôn giáo, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hình thức hoạt động tôn giáo trái phép, bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu những giá trị văn hóa văn minh hiện đại phù hợp với xu thế. Lồng ghép nội dung về quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong việc thực hiện hương ước, quy ước và trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 trên địa bàn xã Trung Lương./.

#### **Nơi nhận:**

- Phòng Nội vụ huyện;
- LĐ ĐU, HĐND, UBND xã;
- UBMTTQ và các đoàn thể;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Thanh Xuất**

## Phụ lục 2

### Thông kê văn bản của UBND cấp xã triển khai văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị cấp huyện về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 30/10/2024 của UBND xã Trung Lương)

TT	Văn bản của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị cấp huyện (Tên loại, số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu)	Văn bản triển khai của UBND cấp xã (Tên loại, số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu)
1		Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2024 của UBND xã Trung Lương kế hoạch công tác tôn giáo năm 2024
2		Báo cáo số: 36/BC-UBND ngày 15/3/2024 của UBND xã Trung Lương Báo cáo tôn giáo quý 1 năm 2024
3		Báo cáo số: 49/BC-UBND ngày 16/4/2024 của UBND xã Trung Lương , Báo cáo tôn giáo tháng 4 năm 2024
4		Báo cáo số: 54/BC-UBND ngày 23/4/2024 của UBND xã Trung Lương , báo cáo Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của dòng tu công giáo trên địa bàn xã Trung Lương

5		Báo cáo số: 63/BC-UBND ngày 15/5/2024 của UBND xã Trung Lương Báo cáo tôn giáo tháng 5 phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2024
6		Báo cáo số: 81/BC-UBND ngày 8/6/2024 báo cáo tình hình, kết quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 Báo cáo tôn giáo tháng 5 phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2024
7		Báo cáo số: 107/BC-UBND ngày 15/7/2024 của UBND xã Trung Lương Báo cáo tôn giáo tháng 7 phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2024
8		Báo cáo số: 120/BC-UBND ngày 13/8/2024 của UBND xã Trung Lương Báo cáo tôn giáo tháng 8 phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2024
9		Báo cáo số: 127/BC-UBND ngày 28 thnags 8 năm 2024 của UBND xã Trung Lương Báo cáo Báo cáo tình hình, kết quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn xã Trung Lương
10		Báo cáo số: 143/BC-UBND ngày 19/9/2024 của UBND xã Trung Lương Báo cáo tôn giáo quý III năm 2024

11		Báo cáo số: 150/BC-UBND ngày 09/10/2024 của UBND xã Trung Lương Báo cáo công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2021-2023
12		Báo cáo số: 159/BC-UBND ngày 09/10/2024 của UBND xã Trung Lương cáo tôn giáo tháng 10 phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2024